



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปี
ระหว่างวันที่ 16 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 16/2565

สภาวะอากาศ

ระยะครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มขึ้นอีก โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60–80 ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรง คลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ทั้งนี้เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยยังคงมีกำลังแรงเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ แล้วเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

คำเตือน

ระยะนี้มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ซึ่งส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก และในช่วงที่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทย จะมีลักษณะของพายุลมแรง ฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และคลื่นลมจะมีกำลังแรงเพิ่มขึ้น จึงขอให้เกษตรกรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร

ระยะครึ่งหลังของเดือนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มใกล้ทางน้ำไหลควรระวังอันตราย และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตร สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรจัดระบบการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขัง เมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกัน

ข้าว ช่วงนี้สภาพอากาศมีความชื้นสูง อาจเกิดการระบาดของโรคพืชจากเชื้อรา เช่น โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคไหม้ในข้าว เกษตรกรจึงควรหมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบโรคดังกล่าวควรรีบกำจัด

ไม้ผล ที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว เช่น เงาะ ทุเรียน และลองกอง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคผลเน่า และไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียและร่วงหล่นไว้ในสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช

สัตว์เลี้ยง ช่วงนี้มีฝนตกชุกหนาแน่น เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรหมั่นสังเกตหากพบสัตว์ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มแล้วรักษา เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ

พยากรณ์อากาศเกษตรรายปี
ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565



ความสูง ของคลื่น	ฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ ที่มี ฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง	ฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ ที่มี ฝนหนักบางแห่ง	ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ ที่มี ฝนหนักบางแห่ง	อุณหภูมิ °C.	จำนวนชั่วโมง ที่มีแสงแดด (bright sunshine duration)	น้ำระเหย

หมายเหตุ จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด และน้ำระเหย เป็นค่าเฉลี่ย 30ปี